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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งที่ 5/2557 

วันที่  30  ตุลาคม  2557  เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานเทศบาลนคร

เชียงใหม ่

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง  

1. นายดนัย    สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯรักษาการใน

ต าแหน่ง   ที่ปรึกษา  ผอ.

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. นางอินทนีย์   มุ้งเงิน สสอ.เมืองเชียงใหม่   ท่ี

ปรึกษา 

3. นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม    รองนายกเทศมนตรีฯ     รอง

ประธานกรรมการคนที่ 1 

4. นายอัศนี    บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ     รอง

ประธานกรรมการคนที่ 2 

5. นายราชิน   ตันตรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 กรรมการ 

6. นายดุสิต    บูรณะพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 กรรมการ 

7. นางสุพินดา   สุทธิสันต์ชาญชัย หน.หน่วยบริการปฐม

ภูมิ รพ.ช้างเผือก กรรมการ 

8. นางจรรยา    ไชยพาน หน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ. เทศบาลฯ

 กรรมการ 

9. นายสุเวช   สุภาษิต ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ  

 กรรมการ 

10. นายยงยุทธ   จันทกูล ผู้แทนชุมชนแขวงนคร

พิงค์  กรรมการ 

11. นายสุรพล   วิริยะพันธ์ ผู้แทนชุมชนแขวงศรี

วิชัย  กรรมการ 
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12. นายทศพร   อนุกูล ผู้แทนชุมชนแขวงเม็ง

ราย  กรรมการ 

13. น.ส.ธุวานันท์   พวงมาลา

 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

 กรรมการ 

14. นางจันทนา   ภักดี อาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน   กรรมการ  

15. นายรุ่ง   ศรีโพธิ์ รองปลัดเทศบาล      

      กรรมการและเลขานุการ 

16. นางเยาวเรศ  บุญถม ผอ.

ส านักการสาธารณสุข            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  และส่ิงแวดล้อม  
 

 

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง  

1. นายทัศนัย   บูรณุปกรณ์

 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  ติด

ราชการ 

2. น.ส.สุรีรัตน์  ตรีมรรคา ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

  ติดภารกิจ 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง  

1. นายกฤษณะ  ไกยสิทธิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ

 คณะท างาน 

2.   นายพลากร   ภาคภูมิ   หัวหน้า กลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรค

 คณะท างาน  

3. นายพิศาล   พันธุเสนีย์  นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6ว.

 คณะท างาน  
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4. นางลาวัล  ยศประสิทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6ว.

 คณะท างาน 

5. นางมาลัย   ภู่ทองค า  หัวหน้ากลุ่มงาน สนับสนุนสาธารณสุขฯ

 คณะท างาน  

6. นายปองพล   หอมคม  นายสัตวแพทย์ 4

 คณะท างาน 

7. นางณัฐจิต   เพ่ิมพูนวิวัฒน์  หัวหน้า

ฝุายบริหารงานท่ัวไป คณะท างาน  

8. นางแพรแก้ว  คูอาริยกุล   หัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะท างาน  

9. นางนิ่มอนงค์  นาควัชระ  หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ

 คณะท างาน  

10.นางจารุวรรณ   ศรีสกุล  หัวหน้า

งานโรคไม่ติดต่อ คณะท างาน  

11. นางศรัณยา    วรรณวงศ์ 

 หัวหน้างานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข

 คณะท างาน  

12. นายฉัตรพงศ์   ชื่นสุวรรณกุล 

 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 คณะท างาน 

13. นายรัตน์ประกร  ธนัทพวงเงินมาก  

 หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค

 คณะท างาน  

14. น.ส.ชฏาภรณ์    เต็มสี 

 หัวหน้างานธุรการ คณะท างาน  

15. น.ส.รสสุคนธ์     ใจปัญญา 

 ลูกจ้างกองทุนฯ คณะท างาน  

16. น.ส.ภัทธิดา       ไชยวงศ์ 

 ลูกจ้างกองทุนฯ คณะท างาน 
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เริ่มการประชุม  เวลา  09.45 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  เรื่องที่ยังต้องให้

ความส าคัญ คือเรื่อง อีโบล่า ในเมืองลากอส ประธาน 

 ประเทศไนจีเรีย ตอนนี้ได้มีการประกาศให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้ว เพราะ

ไม่มีคนเสียชีวิตจากเช้ืออีโบล่า แต่โรคระบาดนี้ยังคงเป็นมหันตภัยร้ายแรง

ท่ีเขย่าขวัญคนทั้งโลกในตอนนี้ ท่ีต้องเฝูาระวังอย่างเคร่งครัด  เม่ือหลาย

อาทิตย์ท่ีผ่านมา  ในจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเท่ียว 3 คน บินมาจาก

ประเทศที่มีโรคอีโบล่าระบาด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงมีการกักตัวไว้  

ภายหลังไม่พบการติดเช้ือ จึง ได้ปล่อยตัว ไป และยังมีชาวต่างชาติท่ีไป

เท่ียวประเทศที่มีการระบาดของ       อีโบล่าแล้วเสียชีวิต แต่เมื่อตรวจสอบ

ในการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากติดเชื้ออีโบล่า แต่เกิดจากโรคประจ าตัวของ

ผู้ตาย ซึ่งในประเทศออสเต เรียได้มีการประกาศไม่ ออกหนังสือเดินทาง

ให้แก่สายการบินที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้ แต่ประเทศไทย

ยังไม่มีค าสั่งที่จะประกาศห้ามในเรื่องนี้ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีสายการ

บินท่ีบินตรง ส่วนมากจะบินจากประเทศที่ เป็นกลุ่มเส่ียงที่มีการระบาด ของ

เช้ืออีโบล่า และไปต่อเครื่องท่ีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แล้วถึงบินมา

ท่ีประเทศไทย เวียดนาม พม่า แต่ในท้ังนี้ต้องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการระบาด
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ในไทย จึงมีการฝึกซ้อมเตรียมรับมือเม่ือมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในประเทศ ทาง

สาธารณสุขอ าเภอ และต าบลต่างๆ ได้มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ย วกับ

โรคอีโบล่า ซึ่งถ้าเกิดมีผู้ติดเช้ือเกิดขึ้น ต้องมีการจัดสถานที่ เพ่ือใช้เป็นที่

กักบริเวณ  ดังนี้  1.ติดเช้ือไม่เกิน 9 คน กักบริเวณผู้ติดเชื้อท่ีโรงพยาบาล

นครพิงค์  2.ติดเช้ือมากกว่า 9 คน โรงพยาบาลสวนดอก ในห้องปลอดเชื้อ  

3.โรงพยาบาลสารภี จะรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 30 คน  4.ติดเช้ือ 200-

300 คน จะเป็นค่ายขุนเณร  อ.แม่ริม  และมีการสอบถามทางเทศบาลฯ

เกี่ยวกับเรื่องเตาเผา ที่จะต้องก าจัดเส้ือผ้า ของใช้ต่างๆ ของผู้ติดเช้ือ ซึ่ง

เป็นสาเหตุส าคัญท่ีเกิดการระบาดท่ีควบคุมไม่ได้ในหลายประเทศที่เกิดการ

ระบาดโรคอีโบล่า เตาเผาสามารถเผาได้ประมาณ 3,000 ตัน และ ท่ีปุาช้า

สามารถเผาได้ 4,000 ตัน แต่ทางเทศบาลฯ จะใช้ บ่อกลบและจะมีแก๊ส

ออกมาไปใช้ผลิตไฟฟูาในการน าไป ประโยชน์อื่นๆ เช่น ใช้อบล าไยเพ่ือ

ส่งขายในประเทศจีน จากการที่ได้ไปดูงานท่ีไต้หวัน จะมีการคัดแยกขยะ

ต้ังแต่ ท่ีบ้าน และจะน าไป ท้ิงขยะ ในโรงท้ิงขยะ ท่ีเตรียมไว้ และส่งต่อไป

เตาเผา เพ่ือใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟูาต่อไป ซึ่งการก าจัดขยะของไต้หวัน

ได้ลงทุนไป 7 พันล้านบาท   มีขยะวันละ 500 ตัน ในส่วนของ ประเทศไทย

มีขยะวันละ 300 ตัน แต่ถ้าประเทศไทยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขการ

ก าจัดขยะในแบ บวิธีเดิมๆนี้ ก็จะท าให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอน เพราะการ

ก าจัดขยะของประเทศไทย จะท าวิธีการใช้ดินกลบขยะ ซึ่งวิธีนี้จะท าให้

ขยะซึ่งมีน้ าเน่าเหม็น ถ้าน้ าขยะไหลลงสู่น้ าใต้ดิน จะท าให้เกิดปัญหาใหญ่ 

จึงต้องรีบแก้ปัญหา ขยะท่ีเขื่อนภูมิพลมีการคลุมผ้ายางอย่างแน่นหนา แต่

ยังคงมีแก๊สขึ้นมา มีการจ้างอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

ผู้จัดการดูแล และ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้  ขั้นตอนการจัดการขยะใน

เชียงใหม่ เริ่มจากเก็บขยะจากชาวบ้าน มาพักไว้ที่ประตูหายยา ซึ่งจะมีรถ 

18 ล้อ อยู่ เม่ือเต็มคันรถแล้วก็จะขับออกไปยังบ่อขยะ แล้วท าการเทขยะ

และใช้ดินกลบขยะทันที ท าให้ขยะไม่มีกลิ่น ซึ่งบ่อขยะจะอยู่ไกลจาก

แหล่งชุมชนมาก และอีก แห่ง คือตลาดเมืองใหม่ท่ีมีขยะจ านวนมาก 

โดยเฉพาะกากมะพร้าวและเปลือกทุเรียน ซึ่งได้ท าเป็นปุ๋ยได้ส่วนหนึ่ง 

เรื่องต่อไป เป็นเรื่องคลองแม่ข่า เรื่องนี้เป็นเรื่องยากในการแก้ไข ไม่ใช่ว่า

เทศบาลจะนิ่งเฉย พยายามจะน าเอาน้ าดีแทนน้ าเสีย มีคณะกรรมการ

จังหวัดได้เข้าไปคุยกับนายกฯ เรื่องนี้  และยังมีการขุดรอบๆราง ระบายน้ า  

ซึ่งทางหลวงได้ท ารางระบายน้ าสูงเกินไป ท าให้เกิดน้ าขัง สร้างความเดือน

ร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น  เทศบาล พยายามแก้ไข และยัง มีหลาย

เรื่องที่ต้องแก้ไข เช่น  การปรับภูมิทัศน์รอบคูเมือง โดยมีการประชุมกับ
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คณะกรรมการเรื่องที่จะพัฒนาสี่เหลี่ยมคูเมืองด้านใน ซึ่งมีชาวบ้านและ

คณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยในการออกแบบเมือง และ

จะไม่ให้สร้างตึกสูงเกิน 4 ชั้น (12 เมตร) เพ่ืออนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และใน

อนาคตจะจะมีการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นี่คือระเบียบวาระ

ท่ี 1 ท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  2.1 สรุปผลการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ประธาน 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง สรุปผลการ

ด าเนินงานได้รับการกรรมการและเลขานุการ  อนุมัติท่ี

จากกองทุนฯประจ าปี 2557 พร้อมท้ังปัญหาและข้อเสนอ วันที่ 29 ตุลาคม 

2557 ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุ ดสิทธิประโยชน์ 

ประเภทท่ี 1 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณท่ีอนุมัติ 5,026,158 บาท 

งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 4,919,036 บาท ไม่มีค้างจ่าย จากการสนับสนุน

อนุมัติงบประมาณแก่หน่วยงานบริการประเภทท่ี 2 จ านวน 5 โครงการ     

เป็นเงิน 118,700 บาท เบิกจ่ายจริง 118,770 บาท ไม่มีค้างจ่าย ในส่วน

ของค่าใช้จ่ายจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยภาคประชาชน จ านวน 43 

โครงการ งบประมาณสนับสนุนอนุมัติได้ 3,116,304 บาท งบเบิกจ่ายจริง 

2,736,024 บาท ค้างจ่าย 188,065 บาท ในส่วนของการบริหารจัดการ

กองทุนฯ ซึ่งเป็นประเภทท่ี 4 มี  7 โครงการ งบอนุมัติ 1,477,372 บาท 

เบิกจ่ายจริง 465,230 บาท รวมงบประมาณอนุมัติท้ังสิ้น 9,738,604 บาท 

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 8,239,060.25 บาท งบประมาณท่ีได้รับเงินโอน

จากสปสช. เป็นเงิน 6,398,100 บาท เทศบาลสมทบ 3,200,000 บาท รวม

เป็นเงิน 9,598,100 บาท     ยกยอดมาจากปี 2556 เป็นเงิน 740,056.64 

บาท  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,338,156.64 บาท อนุมัติในปี 2557 เป็นเงิน 

9,738,604 บาท จ้างจริงรวมค้างจ่าย 8,347,925 บาท รายรับ 27,757.67 

บาท คงเหลือในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน  2,017,989.06 บาท และมี

โครงการท่ีส่งคืนงบประมาณเนื่องจากใช้ไม่หมด ได้แก่ ประเภทท่ี 1 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ อายุ 35 ปีขึ้นไป โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เม

โมเรียล  คงเหลือ  74,260 บาท ประเภทท่ี 2 โครงการตรวจสุขภาพ
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เคลื่อนที่เชิงรุกในกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ท่ีมีอายุ

ต้ังแต่ 35 ปีขึ้นไป คงเหลือ 31,960 บาท และประเภทท่ี 3 โครงการตรวจ

ประเมินคัดกรองและแก้ปัญหาด้านสุขภาพตาในผู้สูงอายุ คงเหลือ 

264,850 บาท รวมยอดยกไปคงเหลือ 2,017,989.06 บาท  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ในตอนนี้มีเงินคงเหลือ 

2,017,989.06 บาท ซึ่งปีหน้าจะประธาน  ได้รับงบ

อีกประมาณ  9,000,000 บาท รวมเป็น  11,000,000 บาท ขอให้

คณะกรรมการประสานกับชุมชนที่ พบปัญหา เดือดร้อนเรื่องต่างๆ 

ประสานงานกับคณะกรรมการท่ีดูแลแต่ละชุมชน ช่วยท าโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ  ถ้ามิเช่นนั้นงบประมาณจะคงเหลือ เป็นไปได้ให้คณะกรรมการท่ี

ดูแลหาโครงการให้ชุมชน ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ เช่น โครงการเกี่ยวกับ

การออกก าลังกาย,  อาหาร ฯลฯ โดยการท าโครงการให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกชี้แจงจาก สตง.  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  2.2 สรุปผลการ

ด าเนินงานด้านการเงินและสรุปบัญชี ประธาน  รับ-จ่าย 

ประจ าเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงิน

และสรุปบัญชี กรรมการและเลขานุการ  รับ-จ่าย

ประจ าเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557 ของกองทุนฯ จากเอกสาร รายรับที่

ได้รับ มีท้ังดอกเบี้ย,  เงินอื่นๆ คือ มีการบริจาคจากเอกชนหรือค่าตอบแทน  

400 บาท  ดอกเบี้ยท่ีได้รับเป็นเงิน 16,957.67 บาท รายรับจากการบริจาค 

400 บาท และเงินสดส ารองที่ค้างอยู่ ตามระเบียบท่ีว่าด้วย การเก็บเงินสด

ส ารองไว้ได้ 10,000 บาท จะมีรายรับที่จะต้อง ส่งคืนเข้าไปอยู่ในวงเงิน

รายรับ เท่ากับ 27,357.67 บาท ส่วนรายจ่ายจะเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร, 

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ส่วนมากในประเภทท่ี 4 จะมีการจัดซื้อปลายปี

งบประมาณ และมีโครงการในประเภทท่ี 3 เช่น โครงการการให้ความรู้ 

เฝูาระวังการระบาดอีโบล่า, โครงการส ารวจสุขภาพชุมชน และโครงการ

สุขภาพดี ชีวีมีความสุข ฯลฯ ซึ่งมีการกันเงินไว้ รวมรายจ่ายในไตรมาสท่ี 

4 เท่ากับ 296,179.80 บาท ยอดคงเหลือ 2,137,244.16 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  2.3 สรุปผลการ

ด าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ ประธาน  ประจ า

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2557) 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ยอดยกมา จากไตรมาสท่ี 3 เป็นเงิน  

7,670,004.84 บาท ใน กรรมการและเลขานุการ  ยอดนี้ มี

รายรับรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นดอกเบี้ยและเงินรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 

27,757.67 บาท มีรายจ่ายประเภทท่ี 1 จ านวน 4,588,995 บาท รายจ่าย

ประเภทท่ี 3 จ านวน 554,830 บาท และรายจ่ายประเภทท่ี 4 จ านวน 

170,384.35 บาท รวมรายจ่ายท้ังหมด  5,314,209.35 บาท มียอด

งบประมาณคงเหลือ 2,383,553.16 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  2.4 โครงการอบรม

หลักสูตรสาระส าคัญและการด าเนินประธาน  เกี่ยวกับ

ศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศสปสช. ฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ.2557 วันที่ 22-

24 ธันวาคม 2557โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  มีหนังสือแจ้งจากโครงการสหวิทยาการ

ระดับบัณฑิต กรรมการและเลขานุการ  ศึกษา

สาขาพัฒนาสังคมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 

29 กันยายน 2557 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “สาระส าคัญ

และการด าเนินการเกี่ยวกันศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการของกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ตามประกาศ สปสช. ฉบับแก้ไข

ใหม่ 2557 รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน จาก 

สตง.” เชิญท่านนายก ประธานกรรมการกองทุนฯ  เข้าร่วมการอบรม  มี 2 

รุ่น คือ รุ่นท่ีหนึ่ง วันที่    17-19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี 

ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น และรุ่นท่ีสอง วันท่ี 22-24 ธันวาคม 2557 ณ 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการอบรมเป็นวิทยากร

มาจากส่วนกลางที่น่าจะมาให้ความรู้เรื่องนี้  ต่อไปนี้กลุ่มเปูาหมายจะ

ก าหนด ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         2.ผู้สูงอายุ  3.คนพิการ ซึ่งเป็น

หลักที่ส าคัญของการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 15  ของเงินรายรับทั้งหมด 

ซึ่งจะกล่าวในระเบียบวาระต่อไป น ามาแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการผู้สนใจ

เข้าร่วม แจ้งรายช่ือต่อฝุายเลขานุการกองทุนฯ เพื่อท่ีจะน ารายช่ือผู้ท่ี
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สนใจเข้าร่วมขออนุมัติจากท่านนายกต่อไป ในการเข้าร่วมการอบรมตาม

ระเบียบฯ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนฯได้ จึงแจ้งให้ประธานและ

คณะกรรมการท่ีประชุมทราบ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ท่านอาสาสมัคร 

ประธานชุมชน ต้องเข้าร่วมการอบรมใน ประธาน  ครั้งนี้ 

เพ่ือจะได้น าความรู้จากการอบรมมาเผยแพร่ต่อคนในชุมชน ในการเขียน

โครงการ ของบประมาณร้อยละ 15 นี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมในการอบรมนี้

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.1 ขอขยายเวลาการ

ด าเนินงานโครงการที่ได้รับประธาน  สนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้เสร็จทันสิ้น

ปีงบประมาณเดือนกันยายน 2557 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว มีการขออนุมัติ

งบประมาณกรรมการและเลขานุการ  หลาย

โครงการ ซึ่งเป็นโครงการท่ีเสนอมาแล้วไม่สามารถท่ีจะ ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆได้ โดยงบประมาณนี้ สิ้นสุด 30 กันยายน 

2557 ในขณะนี้เริ่มเดือนตุลาคม ซึ่งเป็น ปีงบประมาณ 2558  งบประมาณ

ใหม่ ทางกองทุนฯได้เสนอไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ซึ่งพิจารณาแล้ว

ว่า ไม่ทันในเรื่องของการท าโครงการ จึงมีการท าหนังสือแจ้งเพ่ือขอขยาย

เวลาในการด าเนินโครงการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากไม่

สามารถด าเนินการให้เสร็จทันสิ้นปีงบประมาณประจ าเดือนกันยายน 2557 

จ านวน 3 โครงการ โครงการแรกคือ โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและ

ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ งบประมาณ 

95,215 บาท      ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนธันวาคม 2557  โครงการ

ท่ี 2 เป็นโครงการประเภทท่ี 3 คือ โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพ

โภชนาการนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร งบประมาณ 19,390 บาท 

ขอขยายระยะเวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557  และโครงการท่ี 3 คือ 

โครงการส ารวจสภาวะสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

งบประมาณ 110,850 บาท ขอขยายเวลาจนถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งทั้ง       

3 โครงการนี้  ได้แจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามา เพ่ือจะขอขยาย
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ระยะเวลา ในเรื่องการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ในท่ีประชุมต้องร่วมกัน

พิจารณาเพ่ือขยายเวลาการด าเนินโครงการ 

นางสุพินดา  สุทธิสันต์ชาญชัย  เรียนท่านประธาน ทาง

โรงพยาบาลช้างเผือก มีจ านวน 1   หน.หน่วยบริการปฐมภูมิรพ.ช้างเผือก

 โครงการท่ีขอขยายเวลา แต่ไม่แจ้งเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร ใน

ท่ีนี้ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งได้ประสานกับทางคุณศรัณยา วรรณวงศ์  เลขานุการ

คณะท างานเรียบร้อยแล้ว 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ให้ทางโรงพยาบาลแจ้งเป็นหนังสือ

ย้อนหลังให้กับทางกรรมการและเลขานุการ  กองทุน

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.2 ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณประจ าปี 2557 ค้างประธาน  จ่าย

ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4  เป็นเงิน 419,650.10  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น

เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์) ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  อย่างที่เคยได้เรียนในที่ประชุมว่า มี

โครงการบางโครงการกรรมการและเลขานุการ  ตาม

ระเบียบเดิม คือ หลังจากขออนุมัติโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการท า

บันทึกข้อตกลง( MOU) เม่ือท าบันทึกข้อตกลง( MOU) เรียบร้อย ทาง

กองทุนก็จะจ่ายเงิน งวดแรกไม่เกินร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได้รับการ

อนุมัติในแต่ละโครงการ และงวดท่ีสอง ร้อยละ  10  ของเงินที่ค้างจ่าย ซึ่ง

ในส่วนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อมีการด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย และส่งรูปเล่ม

สรุปผลการด าเนินโครงการมาทางกองทุนฯ และอีกหนึ่งประเด็น คือ บาง

โครงการมีการเบิกงบไปบางส่วน อีกบางส่วนยังไม่ได้เบิก ในส่วนท่ีเบิกไป

ได้ก็จะเป็นเรื่องของการยืมเงินไปใช้ก่อน ซึ่งก็เป็นโครงการท่ีมีการค้าง

จ่ายอยู่   ดังนั้นในปีงบประมาณต่อไป ทางกองทุนฯ จึงต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบทางเทศบาลฯ คือ ต้องขออนุมัติกันเงินไว้ ส าหรับโครงการท่ียัง

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมีทั้งหมด 34 โครงการ เป็นเงินค้างจ่ายอยู่ 

261,790 บาท เป็นวงเงินที่ค้างในปีงบประมาณท่ีแล้ว ยังไม่ได้จ่าย ปัญหา

ท่ีพบคือ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ แต่ไม่สรุปผลการด าเนินโครงการส่งให้

ทางกองทุนฯ ซึ่งทางคณะท างานของกองทุนฯ ได้เข้าไปให้ค าปรึกษา และ
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ช่วยเหลือต้ังแต่เริ่มเสนอโครงการ  ด าเนินโครงการและเมื่อโครงการแล้ว

เสร็จก็ได้ช่วยเร่งสรุปโครงการ ใช้ทุกวิถีทาง ไม่เฉพาะกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีเกิดการค้างจ่ายนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ก็

ประสบปัญหานี้เช่นกัน แต่ต่างกันท่ีทางเทศบาลฯ  มีจ านวนค้างจ่าย

มากกว่า และทางกองทุนฯได้ท างานร่วมกับชุมชน ถ้าเข้าไปเร่งหรือจู้จี้ มาก

เกินไป จะเป็นการ เร่งรัดชุมชนมากเกินไป กองทุนพยายาม ให้โอกาสทาง

ชุมชนแล้ว เช่น โครงการท่ีด าเนินการเสร็จวันท่ี 30 กันยายน 2557 ยังไม่

ส่งเล่มสรุปผลด าเนินโครงการ ทางกองทุนฯ ติดตามประสานงานทาง

โทรศัพท์ เนื่องจาก กองทุนฯ ไม่มีระเบียบที่ชัดเจนส าหรับโครงการท่ีไม่ส่ง

เล่มสรุปโครงการภายในเวลาที่ก าหนด จึงท าให้กองทุนฯต้องขออนุมัติกัน

เงินค้างจ่าย แต่จะให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 

2557 เพราะตามหลักงบประมาณ ต้องสรุปยอดงบประมาณประจ าปีให้แล้ว

เสร็จภายใน 90 วันหลังจากส้ินปีงบประมาณนั้น แต่ในขณะนี้ยังเบิกจ่าย

ไม่หมด ในปีท่ีแล้วเบิกจ่ายเลยไปจนถึงต้นปี ท าให้ทางกองทุนฯ ไม่

สามารถสรุปยอดงบประมาณประจ าปีได้ ในส่วนที่น าเสนอเป็นเพียงงบ

คร่าวๆ ซึ่งทางกองทุนฯ ได้ใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย คือต้องมี

การกันเงินไว้เพ่ือไปจ่ายในปีถัดไป เป็นระเบียบกา รรับ-จ่ายเงิน ขออนุมัติ

ในที่ประชุมเพ่ือกันเงินค้างจ่ายไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558  

นายดนัย     สารพฤกษ์  เห็น ควรมีการ   ที่พูดคุยกันในระดับ

คณะกรรมการ สืบเนื่องที่ปรึกษา  จาก การ

อนุมัติโครงการ ให้แก่ทางกลุ่มประชาชนบางโครงการอนุมัติ ล่าช้า  

ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนดาวดึงส์ ท าโครงการ เกี่ยวกับ การออกก าลังกาย 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 3 เดือน  ท าให้มีการส่งรายงานล่าช้า  ดังนั้น

จึงอยากให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นโครงการๆไป  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.3 ร่างระเบียบกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครประธาน  เชียงใหม่

ว่าด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนฯ และว่า

ด้วย แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 

พ.ศ.2557  
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นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  เป็น เรื่อง สืบเนื่องจากมีการก าหนด

หลักเกณฑ์ปี พ.ศ.2557 กรรมการและเลขานุการ  ขึ้นมาใหม่  และมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึน โดยมีการประชุมนอกรอบในเดือน

กันยายน 2557   มีการน าเสนอว่า  การพิจารณาแต่งตั้งคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิและได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมพิจารณาแล้ว  เม่ือเสร็จสิ้นทาง

กองทุนได้ส่งรายช่ือคณะกรรมการทั้งหมดให้ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพเขต 1 เรียบร้อยแล้ว และทางสปสช.เขต 1 ได้ส่งหนังสือกลับมา 

คือเอกสารท่ีเป็นบัญชีรายช่ือ เรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

ท่ี ค.01138/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จ านวน 18 คน และมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 คือต าแหน่งปลัด  

เทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการแก้ไขเป็นรองปลัดเทศบาล ครั้งที่ 2 

คือ ชื่ออสม.จากคุณธุวานนท์ เป็นคุณธุวานันท์ แล้วประกาศขึ้นมาใหม่ ใน

รายงานชุดนี้ต้องพิจารณาระเบียบใหม่ ซึ่งทางฝุายเลขานุการได้ท าการดึง

ข้อความ มาจากระเบียบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ชุด

ใหญ่) มาปรับลงในระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่ามีอะไรท่ีต้องปรับเปลี่ยน 

เริ่มจากระเบียบท่ีว่าด้วยการจัดต้ังและการด าเนินงานหรือบริหารจัดการ

กองทุนฯ ในส่วนที่ปรับเปลี่ยนคือเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง

กองทุนและก ากับดูแล ในข้อท่ี   6 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่   ข้อ 2 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ เพ่ิมในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่

ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ข้อ 3 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ

รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์

พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นท่ี

ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน

พิการในชุมชนซึ่งการอบรมท่ีเสนอข้างต้น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ  ข้อ 4 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน

สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ การซื้อครุภัณฑ์ต้องราคาไม่เกิน 20,000 บาท 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบเทศบาลและครุภัณฑ์ท่ีจัดหา ต้องอยู่ในความดูแล

ของเทศบาลฯ ต้องมีเลข ครุภัณฑ์   และข้อ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย

พิบัติในพ้ืนที่ ในข้อนี้มีไว้ กรณีสถานการณ์การระบาดของโรค เช่น โรค
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ไข้เลือดออก เป็นต้น  ในส่วนคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนในเรื่อง

ผู้ทรงคุณวุฒิมีการคัดเลือกและเสนอไป และมีท่ีปรึกษาคือ ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา อ านาจใน

การจัดการด าเนินการเรื่องรายละเอียดไม่ต่างกัน เน้นการปฏิบัติ ท่ีผ่าน

มายังไม่มีระเบียบที่ชัดเจน หน่วยงานในสังกัดเทศบาลไม่สามารถเบิกใช้

งบประมาณนี้ได้ ซึ่งไม่มีระเบียบที่ว่าต้องท าอย่างไร แต่ในตอนนี้เรื่อง

จัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องยึดหลักมาตรฐานครุภัณฑ์ ยึดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

พัสดุของเทศบาลฯ หน่วยงานต่างๆสังกัดเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นกอง

สาธารณสุข ส านักการสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน 

ฯลฯ ก็สามารถขอใช้งบประมาณนี้ได้ แต่ต้องเน้นวิธีการและเน้นระเบียบ

เก่า ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีทางเทศบาลฯของบประมาณนี้ ก็ต้องใช้

ระเบียบของทางเทศบาลฯ หรือวัด โรงเรียน ก็ให้ใช้ระเบียบของวัดและ

โรงเรียน ซึ่งระเบียบก็ได้เปิดโอกาสให้มากขึ้น ในเอกสารมีการประกาศ

คณะอนุกรรมการส่งเสริม สุขภาพและ ปูองกันโรคภายใต้ คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจัดบริการ สาธารณสุขของกองทุนฯ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกาศออกมา โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างกิจกรรมเป็น

กลุ่มๆ คือพยายามจะท าให้ง่ายขึ้น มีการแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มหญิงต้ังครรภ์  

กลุ่มเด็กเล็ก  กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ ให้คณะกรรมการ

ได้ไปศึกษาระเบียบนี้ เพราะระเบียบตัวนี้จะให้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการมากข้ึน ให้คณะกรรมการ ช่วย พิจารณาว่าเห็นควรให้

ปรับปรุงข้อไหนบ้าง  

นายดนัย     สารพฤกษ์  เรียนท่านประธาน ในเรื่องของรายชื่อ

คณะกรรมการ ใน      ท่ีปรึกษา  ต าแหน่งท่ี 8 และ 9 

ระบุเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทศบาลฯและโรงพยาบาลช้างเผือก ใน

เจตนารมณ์ในระเบียบนี้ ไม่ได้ระบุให้เป็นผู้อ านวยการ ตามระเบียบหน้า 

3(4) ให้เป็นหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ เช่น ในเขตเทศบาลฯ 

หน่วยปฐมภูมิในพ้ืนที่ PCU ของเทศบาลมีจ านวน 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการ

ของโรงพยาบาลเทศบาลท่ีอยู่ช้างคลาน และหน่วยบริการมีหัวหน้าศูนย์ฯ

อยู่ 2 คน ในอนาคตอาจจะเปิดท่ีหนองหอย เป็น 3 แห่ง ดังนั้นเจตนารมณ์

ให้หัวหน้าศูนย์ ซึ่งดูแลพื้นที่  ท่ีใกล้ชิดกับชุมชน เป็นคณะกรรมการนี้ จึง

น าเรียนให้ฝุายเลขานุการแก้ไข และได้มีการ ติดต่อพูดคุยกับสปสช.เขต 1 

เรียบร้อยแล้ว จึงน าเรียนให้ท่านประธานทราบและจะให้ฝุายเลขานุการ

แก้ไขต่อไป 
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นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ในตอนแรกทางกองทุนฯ เข้าใจเช่นกัน  

โดยจากการพิจารณากรรมการและเลขานุการ  จาก

ระเบียบในหนังสือว่า หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพื้นที่ตาม (4) ข้อ 26  กรณี

พ้ืนที่ขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น ท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า 2 แห่ง 

ให้น าหลักเกณฑ์ในวรรคที่ 2 มาบังคับใช้คัดเลือกหน่วยปฐมภูมิ โดยเลือก

มา 2 ท่าน เมื่อประชุมครั้งที่แล้วได้มีการเชิญหัวหน้าหน่วยปฐมภูมิในพ้ืนที่

เข้ามาพูดคุยและคัดเลือกกันเองได้ 2 ท่านของ  2 โรงพยาบาล คือ 

โรงพยาบาลเทศบาลฯและโรงพยาบาลช้างเผือก และได้แจ้งรายช่ือให้

ทางสปสช.ไป แต่เมื่อประกาศออกมาต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ ขอช้ีแจง

ให้ทางที่ปรึกษาทราบ 

นายดนัย     สารพฤกษ์  ทางเทศบาล จะเป็นต าแหน่ง หัวหน้าหน่วย

ปฐมภูมิในพ้ืนที่ในที่ปรึกษา  ส่วนโรงพยาบาล

เทศบาลฯ จะอยู่ท่ีช้างคลาน ต้องระบุต าแหน่งนี้ ไม่ได้ระบุเป็นผู้อ านวยการ  

ซึ่งทั้ง 2 ท่านที่ถูกคัดเลือกจะเป็นตัวแทน PCU ท้ังหมดของทั้ง 6-7 

โรงพยาบาล 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  จะแจ้งให้ฝุายเลขาฯ  ได้แก้ไขปรับปรุง

ต่อไป  

กรรมการและเลขานุการ 

นางสุพินดา  สุทธิสันติชาญชัย  ขออนุญาตท าความ

เข้าใจก่อนว่า หน่วยบริการปฐมภูมิ  คือหน.หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.

ช้างเผือก Primary Care ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการใน

ชุมชน แต่ถ้าในโรงพยาบาล คือ Second Care ไม่ใช่หน่วยปฐมภูมิ ใน

ส่วนของโรงพยาบาลช้างเผือก จะส่งตัวแทนของ PCU ช้างเผือกเข้ามา

เป็นคณะกรรมการ ส่วนทางเทศบาลให้ PUC ของช้างคลานเป็นตัวแทน 

จึงน าเรียนความเข้าใจให้ตรงกัน 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  เรื่องร่างระเบียบกองทุนฯ ท่ีว่าด้วยการ

จัดต้ังและการกรรมการและเลขานุการ 

 ด าเนินงานหรือบริหารจัดการกองทุนฯหน้า 1-9 หน้า      หน้าที่ 1 

ลักษณะบทท่ัวไป หมวดที่ 1 ชื่อ บทนิยาม ท่ีท าการ ในระเบียบนี้ดึงมาจาก

ระเบียบชุดใหญ่ หน้าท่ี 2 เรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ที่กล่าว

ไปแล้ว  หน้า 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ น่าจะเพิ่มหน้า 26 ในท้าย

ข้อ 9 ตามระเบียบกองทุน(เล่มสีฟูา) ว่า ให้สาธารณสุขอ าเภอและ
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ชุมชนเป็นท่ีปรึกษากองทุนในการ

คัดเลือกกรรมการตาม (5)(6) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชุม

เพ่ือให้มีการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์ และมีหน่วยปฐมภูมิมากกว่า 2 

แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแจ้งรายช่ือคณะกรรมการ พร้อม

บันทึกนี้เข้ามา หน้า 7 ข้อ 20 ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดท า

บันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการ และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ   ตามงวดงานหรือ

สิ้นสุดโครงการภายในก าหนด  15 วัน  เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายและ

ติดตามผลการด าเนินงาน ตรงนี้คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาในการให้

เงินสนับสนุนในครั้งต่อไป   หมวดที่ 4  การสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ  หน้า 9 หมวดที่ 6 การรายงานการเงิน

ของกองทุนฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบเทศบาล ซึ่งระเบียบนี้ที่ท้ังหมด 9 หน้า 

มีคณะกรรมการท่านใดเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนหรือไม่  ต่อไปเรื่อง

ร่างระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วย แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.2557 จะมีการประกาศใช้ใน 1-2 วันที่จะถึง

นี้ เป็นระเบียบที่แก้ไขจากระเบียบชุดเก่า ประกอบด้วยเรื่องของเงินยืม 

หน่วยบริการ แบบเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนงบประมาณ  

และหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีการปรับเปลี่ยน  หน้า 5 จะมี

เรื่องของค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกิน

ครั้งละ 400 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท ค่าตอบแทนในการ

ประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่

เกิน 600 บาท และคณะท างาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาทต่อคน เดือนหนึ่ง

ไม่เกิน 400 บาท  หน้า 6 ส่วนท่ี 3 เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องจัดเตรียมให้ครบถ้วนตามระเบียบนี้ 

ระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วย แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.2557  มีท้ังหมด 7 หน้า 

นายดนัย     สารพฤกษ์ ในระเบียบกองทุนฯ 2 เรื่อง มีข้อความท่ี

ขัดแย้งกัน คือ            ที่ปรึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์ ในระเบียบว่าด้วย 

แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯส่วนที่ 

2 หน้าที่ 4 ข้อ 16 กล่าวว่า ในการเบิกจ่ายเงินของผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเข้า

กองทุน โดยส่งคืนเป็นเงินสดพร้อมกับหลักฐานการเบิกจ่าย ส่งใช้เงินยืม 

และผลการด าเนินงานภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ แต่ในระเบียบ

ท่ีว่าด้วยการจัดต้ังและการด าเนินงานกรรมการและเลขานุการหรือบริหาร
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จัดการกองทุนฯ หน้า 7 ข้อ 20 ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดท า

บันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการ  และจัดท ารายงานผล

การด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  ตามงวดงาน  

หรือสิ้นสุดโครงการภายในก าหนด  15  วันเพื่อประกอบการเบิกจ่ายและ

ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งระยะเวลาไม่ตรงกัน จึงเรียนสมคว รให้

พิจารณาให้ระยะเวลาตรงกันท้ัง 2 ระเบียบ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ประชุมพิจารณา เห็น สมควรให้ก าหนด

ระยะเวลา 15 วัน หรือกรรมการและเลขานุการ 30 วัน  คณะกรรมการ

เห็นชอบ 30 วัน  ให้ฝุายเลขาฯ บันทึกด้วย  ต่อไป เรื่องเอกสารแนบท้าย

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยแบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเบิกจ่ายกองทุน พ.ศ.2557  เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับเงิน

อุดหนุนจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯมีคณะท างาน 4 แขวงในการให้

ค าปรึกษา นัดหมายท าบันทึกข้อตกลง  โอนเงิน ซึ่งในปัญหาที่ท าให้การ

ด าเนินงานช้า น่าจะเกิดจากส่วนนี้ คือเรื่องของการเปิดบัญชี การท าบันทึก

ข้อตกลง(MOU) เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรใน

เรื่องของการด าเนินการ เรื่องรายละเอียดรูปเล่ม การจัดท ารายงาน ก็

พยายามให้ค รอบคลุม ในส่วนที่ส าคัญคือหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย

ต่างๆ 1.ค่าอาหาร อัตราการจ่ายในชุมชน 60 บาท สถานที่เอกชน 125 

บาท  2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในชุมชน 25 บาท  สถานที่เอกชน 50 

บาท  3.ค่าอาหารกล่อง ไม่เกิน 40 บาท  4.ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมง

บรรยายไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง  ชั่วโมงแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติไม่เกิน 500 

บาท/ชั่วโมง เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน           5.ค่าวิทยากรออกก าลัง

กาย/ดนตรี  300 บาท/ชั่วโมง/วัน   (สัปดาห์ละไม่เกิน 3 วัน)  6.ค่าบ ารุง

สถานที่   ค่าเช่าสถานที่ เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท(หากเกินกว่านี้พิจารณา

ตามความเหมาะสม)  7.ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม เท่าท่ีจ่ายจริง

โดยจ าเป็น พร้อมรายละเอียด  8.ค่าอัดรูป  200 บาท/โครงการ พร้อม

รายละเอียด  9.ค่าสรุปรูปเล่มโครงการ 400 บาท(ให้ท า 2 เล่ม)  10.

ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ท่ีเยี่ยมผู้ปุวยท่ีบ้านนอกเวลา

ราชการ  500 บาท/ ราย ไม่เกิน 4 ราย/วัน แพทย์ตรวจสุขภาพในชุมชน 

ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง บุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเป็นวิชาชีพวุฒิไม่ต่ า

กว่าปริญญาตรี 600 บาท/ครั้ง ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง หรือเยี่ยมบ้าน รายละ 

150 บาท ไม่เกินวันละ 4 ราย วุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ออกให้บริการชุมชน 

400 บาท/ครั้ง ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เยี่ยมบ้านรายละ 100 บาท ไม่เกินวันละ  
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4 ราย พนักงานขับรถ พนักงานช่วยเหลือผู้ปุวย หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ออก

ให้บริการชุมชนวันละ 300 บาท หรือเย่ียมบ้าน รายละ 75 บาท วันละไม่

เกิน 4 ราย หมายเหตุ ออกให้บริการชุมชนไม่ต่ ากว่า 4 ชั่วโมง และอัตรานี้

เฉพาะนอกเวลาเท่านั้น  11. ค่าเช่าเครื่องเสียง ไม่เกิน 1,000 บาท(หาก

เกินกว่านี้พิจารณาตามความเหมาะสม)             12.ค่ายานพาหนะ จ้าง

เหมารถโดยสารไป-กลับนอกเทศบาล   เท่าท่ีจ่ายจริงคนละไม่เกิน  50  

บาท     ตามอัตราค่าโดยสารไป-กลับ  13.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของรางวัล เท่าท่ี

จ่ายจริงโดยประหยัด เงินรางวัล ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ

โครงการ  14.ค่าจัดท าปูานไวนิล  130 บาท/ตารางเมตร กรณีเบิกอาหาร

กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้าและบ่าย จะต้องมีก าหนดการอบรม

ชัดเจนกรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการให้พิจารณาตามความ

เหมาะสมเท่าที่จ่าย จริงโดยประหยัด ทุกโครงการ ขอให้มีการกันงบประมาณ

ไว้ส าหรับจัดท ารูปเล่ม และค่าอัดรูปในการพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายต่างๆ 

ข้างต้น คณะท างานจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ และ

เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกรณีหน่วยงานราชการให้เบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ในที่นี้ได้น าระเบียบปีที่แล้วมาปรับให้

เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งสามารถปรับแก้ไขได้ 

นายสุเวช  สุภาษิต  ค่ายานพาหนะเบิกได้เฉพาะนอกเขต

ชุมชนใช่ไหม 

ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ ์  เบิกได้เฉพาะนอกเขตเทศบาล ในเขต

เทศบาลเบิกไม่ได้กรรมการและเลขานุการ  

นายดนัย     สารพฤกษ์  ในปีที่ผ่านมา เรื่องการเบิกค่ายานพาหนะ

เป็นนอกเขตชุมชน ท่ีปรึกษา  ตัวเอง เช่น ตัวเองอยู่

ในชุมชนปุาพร้าวนอก แตไ่ปประชุมท่ีชุมชนอื่น 

นางอินทนีย์   มุ้งเงิน  ในที่นี้ควรพิจารณาในแต่ละโครงการ ตาม

โอกาสและ     สสอ.เมืองเชียงใหม่ 

 สถานการณ์แล้วแต่กิจกรรมไป เพราะถ้ามาก าหนดว่าค่าโดยสารนอกเขต

เทศบาล 50 บาท คิดว่ามันน้อยไป 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์   ค่ายานพาหนะทางกองทุนฯ  ไม่ได้หมายถึง

ค่ายานพาหนะ  กรรมการและเลขานุการ  ไปอบรม หรือประชุม

เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองถึงเรื่องการตรวจเยี่ยมบ้าน  ช่วยเหลือคนพิการ

ต่อครั้งต่อคนต่อวัน จึงมีการต้ังค่ายานพาหนะนี้ขึ้นมาเพราะถ้าไม่ก าหนด
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จะท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย เช่น บางคนไปตรวจเยี่ยมบ้านในชุมชน

เอามอเตอร์ไซด์ไป 1 คัน   2 คน เบิกได้คนละ 50 บาท เป็น 100 บาท ซึ่ง

ตรงนี้เป็นการเบิกจ่ายท่ีมากเกินไป และเป็นการตรวจเยี่ยมในชุมชนอีก

ด้วย จึงเป็นท่ีมาว่าต้องก าหนดค่ายานพาหนะนอกเขตเทศบาล 

นางอินทนีย์   มุ้งเงิน   ให้พิจารณาเป็นโครงการๆไป ให้

พิจารณาว่าโครงการไหนสสอ.เมืองเชียงใหม่   ที่มีแนวโน้มใน

การใช้งบประมาณมากเกินไป ให้เชิญเข้ามาพูดคุยรายละเอียดต่างๆ ว่า

สามารถปรับได้หรือไม่ในบางรายการ แต่ถ้ามาก าหนดค่ายานพาหนะ จะ

กลายเป็นการจ ากัดมากเกินไป สามารถเปลี่ยนใช้ค าว่า จ่ายตามจริงไม่

เกิน 100 บาท/คน/วัน แทนได้หรือไม่ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์   ขอสอบถามท่ีปรึกษา ถึงชุมชนที่เบิกจ่าย

ค่ายานพาหนะนอก กรรมการและเลขานุการ  เขตชุมชน  เป็นการ

เบิกอย่างไร  

นายดนัย     สารพฤกษ์  เป็นโ ครงการต่อต้านยาเสพติดและออก

ก าลังกาย  ท่ีสนาม  ท่ีปรึกษา   กีฬาเทศบาล ยกตัวอย่าง แขวง

เม็งรายท่ีจะไปร่วมงานไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนั้น จะต้องมีการเหมารถส่ีล้อ

แดงเพื่อท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 10 คนต่อ 1 คัน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 500 

บาท ในการเหมารถสี่ล้อแดงไปร่วมกิจกรรม จึงมีการก าหนดค่า

ยานพาหนะนอกเขตชุมชน เบิกได้ไม่เกิน 50 บาท/คน ขึ้นมา  ซึ่งตรงนี้

เป็นการเหมา แต่ถ้าเป็นรายบุคคล ไม่เกิน 100 บาทหรือตามความ

เหมาะสมในแต่ละโครงการตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติน่าจะครอบคลุม

ท้ังหมด 

นางอินทนีย์   มุ้งเงิน   ใช้ค าว่าค่ายานพาหนะ จ้างเหมาไป-

กลับ ไม่เกิน 100 บาท/สสอ.เมืองเชียงใหม่   คน/วัน  หรือ

พิจารณาตามความเหมาะสมน่าจะดีกว่า 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  สรุปคือ ค่ายานพาหนะ จ้างเหมาไป-กลับ 

ไม่เกิน 100 กรรมการและเลขานุการ  บาท/คน/

วัน หรือพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปเรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักฐาน

ประกอบการเบิกจ่ายการด าเนินงานตามโครงการต่างๆของกองทุนฯ มีบาง

เรื่องจะก าหนดแบบฟอร์มไว้เลย ต้องท าตามแบบฟอร์มต่างๆ ขอท่ีประชุม

พิจารณาเห็นชอบเรื่อง ร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

นครเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดต้ังและการด าเนินงานหรือบริหารจัดการ

กองทุนฯ และว่าด้วย แบบเอกสาร หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
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เบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.2557 และเอกสารแนบท้ายระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนฯ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 10 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.4 ร่างแต่งตั้ง

คณะท างานกองทุนฯ 

ประธาน  

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  เรื่อง ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งมี

ผู้อ านวยการกรรมการและเลขานุการ  ส านักการ

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เป็นประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการส่วนท้ัง 

2 ส่วน  เป็นรองประธาน คณะท างานประกอบด้วยผู้บริหาร          หัวหน้า

ฝุายบริหารงานท่ัวไป  หัวหน้ากลุ่มต่างๆ ตัวแทนส านักการคลังท่ีเพ่ิมเข้า

มา เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯและหัวหน้างานวิชาการและแผนงาน เป็นเลขานุการ

คณะท างาน และมีผู้ช่วยเลขานุการฯ เป็นคณะท างานชุดแรก ท่ีจะคอย

ช่วยเหลือการด าเนินงานต่างๆ  คณะกรรมการชุดนี้ทั้ง 14 ท่านมีหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้, รวบรวมข้อมูล, สนับสนุน, พิจารณาคัดกรอง, 

ประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง,     การติดตาม ประเมินผล 

และสรุปปัญหา อุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และยังมีการแบ่ง

การท างาน คือ หัวหน้าฝุายบริหารงานท่ัวไป หัวหน้างานธุรการ และ

ตัวแทนส านักงานคลัง เป็นเจ้าหน้าท่ีเรื่องของการเงิน การรับ-จ่ายเงินตาม

ไตรมาส  การจัดเก็บเอกสาร  การจัดซื้อ-จัดจ้าง การตรวจสอบเอกสาร  

และการประสานงานธุรการกองทุนฯ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งคณะท างาน

ในแต่ละพื้นท่ี ออกเป็น 5 ทีม ซึ่งมีแขวงศรีวิชัย แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย 

แขวงนครพิงค์ และมีทีมท่ีเกี่ยวกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ 

เป็นทีมท่ีปรึกษา หน้าท่ีคือ ประชาสัมพันธ์  รวบรวมข้อมูล  สนับสนุน  และ

ติดตามประเมินผล ดังนั้นคณะท างานมี 2 ชุดใหญ่ คือ คณะท างาน 4 ทีม

ในแต่ละแขวง และอีกหนึ่งทีมของโรงพยาบาล ในกรณีท่ีโครงการท่ีขอ

อนุมัติเป็นโครงการจากหน่วยบริการ ก็จะผ่านทีมของโรงพยาบาล ส่วน

ของส านักการสาธารณสุข ก็จะผ่าน 4 ทีมแขวงต่างๆ  ผู้ที่จะขอโครงการ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีในแขวงได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีต้องให้ความรู้ ความ

เข้าใจแก่ชุมชน โดยทางกองทุนมีตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ/

กิจกรรม เสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการเป็นคณะกรรมการ ถ้า
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มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ให้น ากลับไปแก้ไข แต่ถ้าไม่แก้ไขก็เสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

 

 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.5 ก าหนดกรอบ

งบประมาณกองทุน เพื่อสนับสนุนประธาน  เป็น

ค่าใช้จ่ายตามแผนการ/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้วัตถุประสงค์

ของกองทุน 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ในปีท่ีผ่านมา  เม่ือได้งบประมาณ กองทุน

จะต้องท ากรอบ กรรมการและเลขานุการ 

 งบประมาณก าหนดแผนงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. และ

จากเทศบาลฯ ซึ่งต้องแจ้งว่ามีจ านวนทั้งหมดกี่คน ซึ่งคิดเป็นคนละ 45 บาท 

เป็นงบคร่าวๆ เท่ากับ 6,315,075 บาท เทศบาลฯสมทบ 60 % เป็นเงิน 

3,789,045 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 10,104,120 บาท ทางกองทุนก าหนด

แผนเงินกองทุนฯ 5 ประเภท โดยมี 2 ประเภท คือ แนวทางที่ 3 และ

แนวทางที่ 4 ใช้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับทั้งหมด คิดเป็น 

1,515,618 บาท ซึ่งท่ีผ่านมากองทุนฯ จะมีการแบ่งงบประมาณแต่ละ

ประเภทเป็น ร้อยละ แต่พบปัญหาในกรณีประเภทท่ี 5 ถ้าเกิดโรคระบาด 

การจัดการ งบประมาณต้องมาก ยกตัวอย่างเช่น ไข้เลือดออกระบาด ซึ่ง

เป็นประเภทท่ี 5 ก็สามารถเพ่ิมงบประมาณในประเภทนี้ เป็นต้น ในที่นี้จึง

ไม่ระบุเป็น ร้อยละ ของงบประมาณท่ีได้รับ แต่จะระบุไว้เพียงประเภทท่ี 3 

และ 4 ส่วนประเภทท่ี 1, 2 และ 5 อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามค าขอ และ

สถานการณ์ ขอในที่ประชุมได้ช่วยกันพิจารณา 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.6 ขออนุมัติใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงานโครงการประธาน  ประจ าปี
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งบประมาณ 2558 ประเภทที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน

ให้มีประสิทธิภาพ 

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ในเรื่องแผนงานโครงการ ก่อนจะมีการ

ประชุมครั้งท่ี กรรมการและเลขานุการ  5/2557 

นี้ ได้มีการจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน ซึ่งได้มีการจัดท าแผนสุขภาพ

ชุมชนโดยชุมชนแต่ละแขวงได้ร่วมปรึกษากันในการจัดท าโครงการขึ้น 

นอกจากชุมชนแล้วยังมีหน่วยบริการชุมชนต่างๆ ได้จัดท าแผนเสนอต่อ

กองทุน เป็นเรื่องของการพิจารณาแผนท่ีทางกองทุนจะจัดไว้ใน

ปีงบประมาณ 2558 ล าดับแผนประเภทท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ

จัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนที่  มีโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่, เฝูาระวังโรคสัตว์

ติดคน, คัดกรองมะเร็งเต้านม ฯลฯ มีจ านวนท้ังสิ้น 12 โครงการ  ประเภทท่ี 

2 สนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ของ

แขวงศรีวิชัย มี         14 โครงการ ซึ่งแขวงศรีวิชัยจะรวมชุมชนอื่นๆท่ียัง

ไม่สังกัดแขวงอื่น สามารถเสนอต่อแขวงศรีวิชัยได้  แขวงกาวิละ เสนอ

โครงการเข้ามา 23 โครงการ  แขวงเม็งราย 14 โครงการ และแขวงนคร

พิงค์ 18 โครงการ ซึ่งโครงการท่ีเสนอมาแต่ละแขวงยังไม่เรียบร้อย ยัง

สามารถเสนอโครงการเข้ามาได้ เม่ือแล้วเสร็จจะมีวิธีการจัดท าแผนเป็น

รูปเล่มแล้วก าหนดไว้เป็นการของบประมาณ ว่าการขออนุมัติงบประมาณ

ในแต่ละโครงการเข้าข่ายในแผนหรือไม่ ถ้าไม่เข้าข่ายก็สามารถเพ่ิมแผน

ได้ ซึ่งกองทุนฯจะจัดท าเป็นเล่มเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป ขอให้ที่

ประชุมพิจารณาตรงจุดนี้ และให้มีมติเห็นชอบในเรื่องของแผนให้เป็น

รูปเล่มต่อไป 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  การส่งโครงการท่ีน้อย

เป็นเพราะขั้นตอนยุ่งยากเกินไปประธาน  หรือไม ่

นายสุเวช  สุภาษิต  จากท่ีทราบมา คือบางชุมชนยังไม่เข้าใจ

ในเรื่องของการ ผู้แทนชุมชนแขวงกาวิละ  เขียน

โครงการ และระเบียบต่างๆ อยากจะให้มีเจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง

ในแต่ละแขวงเข้าไปให้ความรู้และช้ีแนะ ซึ่งมีหลายกลุ่มท่ีอยากจะท า

โครงการ 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  เห็นด้วยกับผู้แทน

ชุมชน ส่วนมากเป็นอสม. ประธานชุมชนประธาน  ท่ี

รับผิดชอบช่วยดูแลชุมชน ให้ความรู้ต่อชุมชนท่ีรับผิดชอบ  
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นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  ทางคณะท างานทุกท่านทุกแขวงได้ลงเข้า

ไปทั้งชี้แจง กรรมการและเลขานุการ  ช่วยเหลือ 

และให้ค าปรึกษาตลอด อยากเรียนท่านประธานให้ความเห็นใจ

คณะท างาน เพราะงานกองทุนฯนี้ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นงานท่ีฝาก 

ไม่ใช่งานหลัก แต่ทางคณะท างานก็ท าหน้าที่อย่างเต็มท่ี 

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 ท่าน  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  3.7 ขออนุมัติจ้าง

ลูกจ้างกองทุนฯ ประจ างบประมาณประธาน  พ.ศ.

2558 จ านวน 2 คน คือ นางสาวรสสุคนธ์  ใจปัญญา  คุณวุฒิปริญญาตรี 

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และนางสาวภัทธิดา   ไชยวงศ์ คุณวุฒิไม่ต่ า

กว่าปวช. อัตราเงินเดือน 9,000 บาท โดยใช้ประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานเทศบาลเรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยอนุโลม

  

นายรุ่ง   ศรีโพธิ์  สืบเนื่องมาจากแผนโครงการประเภทท่ี 4 

เนื่องจากงาน กรรมการและเลขานุการ  กองทุน

เป็นงานฝาก ท่ีอยู่ในส านักการสาธารณสุข  ดูแลโดย  งานวิชาการและ

แผนงาน สาธารณสุข กองทุนฯ จึงต้องจ้างลูกจ้าง เข้ามาท างาน โดยใช้

งบประมาณของกองทุนฯ ประเภทท่ี 4 จ านวน 2 ท่าน  ท่านแรกเงินเดือน 

15,000 บาท และท่านที่สอง เงินเดือน 9,000 บาท เงินเดือนนี้ไม่มี

สวัสดิการอื่นๆ ก็ต้องหาวิธีการหาสวัสดิการต่อไป ในที่นี้ขอจ้างจ านวน 2 

คนนี้เข้าท างานในการประสานงานกองทุนทั้งหมดของฝุายเลขานุการ

กองทุนฯ  

นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม  ขอมติที่ประชุม  

ประธาน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 ท่าน  

 

ปิดการประชุมเวลา  12.30 น. 
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  ลงชื่อ....................................................ผู้

บันทึกรายงานการประชุม 

        (นายรุ่ง     ศรีโพธิ์)  

                รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 

                 กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 

 

 

  ลงชื่อ................................................ผู้

ตรวจสอบการประชุม 

                (นายณัฐฐ์ชูเดช  วิริยดิลกธรรม)  

                รองนายกเทศมนตรี 

                                         รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่

แทนนายก 


